

Phát triển Cần Thơ trở thành

Đô thị thông minh là cơ hội lớn để phát huy tiềm năng và thế mạnh của thành phố trung tâm, động lực của vùng ĐBSCL

✦ THS. **DƯƠNG THẾ DŨNG**

Chủ tịch Hội Tin học thành phố Cần Thơ
Ủy viên BCH Hội Tin học Việt Nam

Ngày 17/2/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW trong đó xác định xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố của ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông. Hơn 10 năm qua, tốc độ đô thị hóa của thành phố diễn ra nhanh chóng, kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, tạo nên những điểm nhấn phát triển. Song, trong tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của thành phố đã và đang bộc lộ nhiều bất cập: tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông đã xuất hiện thường xuyên hơn; công tác quản lý dân cư, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu (nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục, điện nước...) vẫn còn hạn chế; phương thức quản lý đô thị của bộ máy nhà nước vẫn chưa có nhiều đổi mới.



Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, triển khai mô hình quản lý và phát triển đô thị theo hướng thông minh hơn không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững của thành phố và xây dựng đô thị thông minh là một lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển

bùng nổ, mang tính cách mạng của khoa học công nghệ ngày nay.

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025, đã đề ra những quan điểm quan trọng sau:

- Xây dựng đô thị thông minh là lĩnh vực mới, cần nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương;

- Có bước đi vững chắc, lộ trình cụ thể, cân đối nguồn lực, thứ tự ưu tiên đầu tư, không làm hình thức, chạy theo phong trào, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 để triển khai Nghị quyết 10 của Thành ủy với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành Đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ thành Đô thị thông minh trong năm 2018.

Sau một thời gian phối hợp cùng Tập đoàn VNPT nghiên cứu xây dựng, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để các bên có liên quan, các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế đóng góp, Đề án “**Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025**” cơ bản hoàn thiện và đang lập thủ tục trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, mục tiêu tổng quát

- Nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.
- Tăng cường sự tham gia quản lý của người dân.
- Quản trị đô thị hiệu quả.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hai là, các nguyên tắc định hướng cho việc triển khai

- Luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện vọng và nhu cầu của người dân với mong muốn sự đổi mới luôn phải được xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Người dân được tích cực tham gia trong quá trình giám sát quản lý và xây dựng thành phố. Công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển.

- Huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư, xây dựng và giám sát hiệu quả trong đó quan tâm khuyến khích tinh thần sáng tạo thông qua giáo dục và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng tiếp nhận đổi mới. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để triển khai cung cấp dữ liệu mở, các mô hình cộng tác, kinh doanh mới và có các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp.

Ba là, các lĩnh vực sẽ được ưu tiên, tập trung triển khai trong giai đoạn 2018-2025 dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và tiềm năng thế mạnh của thành phố, bao gồm:

Bốn là, lộ trình tổng quát triển khai Đề án

- **Giai đoạn 2018-2020:** Mục tiêu Thiết lập nền tảng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và các CSDL nền tảng dùng chung cho đô thị thông



minh. Trọng tâm là Hình thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) để tích hợp các dữ liệu hiện có về IOC (dân cư, lưu trú, CCVC, Camera, BHYT-XH,...). Triển khai ứng dụng Thành phố của tôi (My City) trên nền tảng di động để truyền thông về Đề án, tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân về dịch vụ đã, đang và sẽ triển khai nhằm đo lường hiệu quả và có các điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- **Giai đoạn 2021-2023:** Mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng cho đô thị trên khung nền tảng dùng chung đã được xây dựng, mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

- **Giai đoạn 2024-2025:** Mục tiêu đổi mới, sáng tạo trong cung cấp các dịch vụ cho đô thị sẽ xuất phát chủ yếu từ khối tư nhân. Thành phố đóng vai trò thu thập, cập nhật và chia sẻ dữ liệu mở, phân tích dự báo để ban hành chính sách và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Năm là, giải pháp:

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó chú trọng thực hiện Nhóm giải pháp về thể chế nhằm thay đổi phương thức quản lý, điều hành của chính quyền thông qua ứng dụng ICT và các phương tiện hữu hiệu khác; Nhóm giải pháp về tài chính nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ khối tư nhân cho việc triển khai các dự án cung

cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thông minh cho đô thị; Nhóm giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân nhằm tạo cơ hội tối đa cả về thời gian và cách thức cho người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý, hoàn thiện từng dự án; đóng góp ý kiến, nhu cầu thực tế về các lĩnh vực quan tâm, bức xúc; duy trì hiệu quả các kênh tương tác (ưu tiên kênh mạng xã hội, tin nhắn, diễn đàn trực tuyến) giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền nhằm tăng cường đối thoại trong giai đoạn triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ, chia sẻ các thành tựu đạt được để người dân, doanh nghiệp đánh giá, hiến kế phát triển.

Tóm lại, để phát triển đô thị thông minh đang rất cần sự nhập cuộc không chỉ của hệ thống chính trị mà quan trọng nhất là sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. **Đối với người dân** sẽ dễ dàng tương tác thông tin, tham gia giám sát quản lý đô thị, thụ hưởng Dịch vụ công thuận lợi nhất; **Doanh nghiệp** thuận lợi khai thác thông tin từ chính quyền để phục vụ kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong cung cấp các dịch vụ mới cho đô thị; **Chính quyền** ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thông qua các công cụ dự báo, hỗ trợ ra quyết định; tăng cường trách nhiệm giải trình. Việc xây dựng mối quan hệ với mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là điểm mấu chốt trong phát triển hệ sinh thái thành phố thông minh, để từ đó tạo nên một xã hội thông minh hơn.♣

Câu đối

*Đổi mới tư duy, thấm nhuần đạo đức Bác
Làm việc sáng tạo, hướng về Đảng quang vinh.*

*Tiến tuất đi, xóa nghèo đói, nhà nhà vui đón Tết
Mừng Hội đến, dân ấm no, ai ai cũng mừng Xuân.*

✦ **LÊ XUÂN**